

Bạo hành Gia đình: DV / Đeo bám quấy rối

(Bạo hành gia đình)

Bạo hành gia đình là hành vi bạo hành từ phía người có mối quan hệ thân mật như vợ chồng, người yêu hoặc là một thành viên nào đó, không chỉ giới hạn ở bạo hành thể xác mà còn có nhiều loại bạo hành khác (về tinh thần, xã hội, kinh tế, v.v.). Mục đích của hành vi bạo hành đó là nhằm đe dọa sự an toàn hoặc phủ nhận nhân cách của nạn nhân từ đó cố gắng chi phối họ theo ý muốn của kẻ bạo hành. Hành vi bạo hành từ người vợ/chồng được coi là một hành vi phạm tội. “Luật phòng chống bạo hành gia đình và bảo vệ nạn nhân” (Luật phòng chống DV) quy định về việc tư vấn và bảo vệ nạn nhân bị bạo hành từ người vợ/chồng.

○ Các tổ chức tư vấn

Khi chính bản thân hoặc nhìn thấy người khác gặp phải hành vi bạo hành, thì hãy thảo luận với Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ nạn nhân của bạo hành gia đình hoặc Sở cảnh sát, v.v. gần nhất.

Tại Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ nạn nhân của bạo hành gia đình, các nữ nhân viên tư vấn sẽ hỗ trợ bạn, và bạn cũng có thể nhận được sự bảo vệ. Văn phòng Nội các đã thiết lập kênh tư vấn “Tư vấn DV+ (Plus)” với sự hỗ trợ đội ngũ tư vấn viên chuyên môn. Ngoài điện thoại, email, bạn cũng có thể xin tư vấn qua tin nhắn với sự hỗ trợ của 10 ngôn ngữ.

Ngoài ra, tất cả các Cục Pháp vụ địa phương trong cả nước đều đã thành lập bàn tư vấn qua điện thoại dành riêng cho phụ nữ được gọi là “Đường dây nóng Nhân quyền Phụ nữ”.

Nơi liên hệ:

Điện thoại tư vấn tổng hợp của Cảnh sát	#9110 (chung trên toàn quốc)
Điện thoại tư vấn về Stalker và DV của Cảnh sát tỉnh Hyogo	078-371-7830
Phòng tư vấn về bạo hành gia đình thành phố Nishinomiya (Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ nạn nhân của bạo hành gia đình)	0798-23-6011
Kênh tư vấn DV+ (Plus)	0120-279-889
	https://soudanplus.jp/ (trang chủ)
Cục Pháp vụ khu vực Kobe “Đường dây nóng nhân quyền của phụ nữ”	0570-070-810

(Đeo bám quấy rối)

Đeo bám quấy rối bao gồm những hành vi như “bám theo, phục kích, đột nhập” hoặc “yêu cầu gặp gỡ, hẹn hò”, “gọi điện thoại nhưng không nói gì”, v.v. với một người cụ thể hoặc gia đình của họ, v.v. nhằm mục đích thỏa mãn cảm xúc tình cảm yêu đương đối với một người cụ thể hoặc thỏa mãn cảm giác oán hận khi tình cảm này không được đáp lại.

Theo “Đạo luật quản lý, v.v. hành vi đeo bám quấy rối và các hành vi tương tự” (Luật quản lý hành vi đeo bám quấy rối) đã quy định về việc trừng phạt hành vi đeo bám quấy rối và hỗ trợ cho nạn nhân, v.v..

Nếu bạn là nạn nhân của hành vi đeo bám quấy rối hoặc nếu bạn thấy ai đó đang bị đeo bám quấy rối, hãy tìm kiếm sự hỗ trợ sở cảnh sát hoặc trạm cảnh sát gần nhất.

Nơi liên hệ:

Điện thoại tư vấn chung của Sở cảnh sát	“#9110” (chung trên toàn quốc)
Điện thoại tư vấn về Stalker và DV của Cảnh sát tỉnh Hyogo	078-371-7830

*Chú ý: Để biết thêm thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ thông qua một ai đó hiểu tiếng Nhật.